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นายบรรจง คาแพงน้อย  เมื่อถึงเวลากำหนดการประชุม  นายบรรจง คาแพงน้อย  นักวิเคราะห์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นโยบายและแผน พิธีกรในการประชุมประชาคมในครั้งนี้ 
  ได้กล่าวเชิญ นายเอกพล ศรีทอง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเอกพล ศรีทอง    เรียนพ่อแม่พี่นอ้งชาวบา้นกาลมึทกุท่าน ท่านผูใ้หญ่บา้น ท่านส.อบต.บา้น 

นายก อบต. เมืองพาน  กาลมึ ท่านประธานสภา ผมนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมืองพาน มาขอ  

  ความเมตตาจากทกุทา่น บ่อขยะเดิมก็ถกูตอ้งตามระเบียบ แตเ่ป็นท่ี สปก.   

  ที่ดินของพ่อคดิ เป็นท่ีโฉนด วนันีจ้ึงขอความเมตตาจากพี่นอ้งบา้นกาลมึของ  

  เรา เพราะบา้นกาลมึกม็ีบญุคณุกบัคนต าบลเมืองพานมาหลายปีแลว้ ตัง้แต่  

  สมยัพ่อนายกเล่ียม ผลแสง มาทิง้ขยะอยู่นี ้ ก็ช่วยประหยดังประมาณ  

  มากพอสมควรปีละหลายแสนบาท เงินท่ีเหลือในการใชค้า้ทิง้ขยะ  เราน ามา  

  พฒันาต าบลเรา  จะท าใหเ้รามเีงนิเหลือ ซึ่งต าบลเมืองพานต าบลใหญ่แต่  

  งบประมาณไมเ่ยอะ ในการน าขยะไปทิง้หน่ึงตนั จะประมาณสามสี่   

  รอ้ยบาท วนัหนึ่งมนั จ านวนหลายตนั งบประมาณจากที่เราจ าน ามาพฒันา  

  หมู่บา้นในต าบลเรา ตอ้งไปจา้งทิง้ขยะ คา่น า้มนัก็เพิม่ ค่าขยะกจ็ะตอ้งไดจ้า้ง  

  ทิง้ แต่ตรงนีเ้ป็นท่ีที่ พึงพิงกนัอาศยักนัต าบลเมืองพานผมคิดวา่ทิง้ตรงนี ้ผมคิด  

  ว่าบา้นกาลมึคือบา้นท่ีเสียสละ เมื่อจดัสรรงบประมาณ คณะผูบ้รหิารและ  

  ประธานสภา สมาชกิสภา จะจดัสรร งบพฒันามากกวา่บา้นอื่น ซึง่เป็นบา้น  

  ที่เสียสละใหก้บัต าบลเรา ชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนั ขอบคณุพ่อแมพ่ี่นอ้งทกุคน  

  ครบั 

นายบรรจง คาแพงนอ้ย   กราบขอบพระคณุท่านนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นอย่างสงู พ่อแม่ 

นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน นอ้งบา้นกาลมึยงัที่อีกท่านที่จะมาพบปะพ่อแม่บา้นกาลมึอีกท่าน มาใหเ้หตผุลความ 

  จ าเป็น เพื่อใหพ้ี่นอ้งบา้นกาลมึของเราไดเ้ขา้ใจ เรียนเชิญพ่อรองอว้น วิโย รองนายก 

  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลเมืองพาน  ครบั 

นายอว้น วิโย     ขอกราบพ่อแม่พี่นอ้งบา้นกาลมึที่เป็นบา้นพ่ีเมืองนอ้ง ผมมาวนันีผ้มตืน้ตนัใจ  



 

รองนายก อบต.   ที่เห็นพี่นอ้ง มารว่มประชมุในวนันี ้ตอนแรกมาประชาคมแผนผมก็เห็นว่าบา้นกาลมึ ถา้ 
  ใหค้ะแนนผมใหค้ะแนนเต็มครบั ประชาชนมารว่มประชมุเป็นจ านวนเยอะจรงิๆครบั มา 
  วนันีย้งัมาเยอะเยอะกว่าที่มาประชาคมแผน พี่นอ้งที่เคารพครบั  ถา้ไม่เดือดรอ้นก็ไม่ได ้
  มารบกวนพ่อแม่พี่นอ้งบา้นเรา ก็เนื่องจากว่าท่านนายกเอกพล  เป็นผูบ้รหิารน าทีม 
  พฒันาต าบลเมืองพานเรา ตัง้ใจพฒันาเต็มที่แต่คนท่ีตัง้ใจท างานมนัก็ตอ้งมีอปุสรรค 
  เป็นของธรรมดา ฉะนัน้ท่ีมาในวนันีก้็มาขอใหพ้ี่นอ้งเห็นใจ เรื่องบ่อขยะ ซึ่งนายสมคิดได ้

   เสนอท่ีดินของตวัท่านเอก และเราก็ไดต้รวจสอบแลว้ว่าเป็นท่ีโฉนด แต่ติดปัญหาที่พ่อ 

   แม่พี่นอ้งบา้นเรานีล้ะครบั เพราะเป็นท่ีในเขตหมู่บา้นของเรา ดงันัน้ผมจึงของวิงวอน 

   พ่อแม่พี่นอ้ง เพื่อการพฒันาของท่านนายกช่วยแกปั้ญหาใหก้บัต าบลของเรา ถา้พ่อแม่ 
   พี่นอ้งไดผ่้านใหจ้ะไม่ท าใหพ้่อแม่พี่นอ้งไดเ้ดือดรอ้น และตอ้งท าอย่างไรช่วยกนัแกปั้ญ  

   หาเพื่อจะไม่ใหป้ระชาชนในพืน้ท่ี และท่านตอ้งไปปรุงตามนัน้ ขอใหพ้ี่นอ้งเราผ่านการ 
   การประชาคมใหก้่อนถึงไดม้ารกวนพ่อแม่บา้นกาลมึของเรา ขอใหเ้ห็นใจคณะท างานผู ้
   ผูบ้รหิารและทีมงานส่วนท่ีรบัผิดชอบ ขอใหพ้่อแม่พี่นอ้งเปิดใจกวา้งเพื่อรกัษางบประ 

   มาณไวพ้ฒันาต าบลเมืองพานของเรา ถา้เราหาที่ทิง้ไม่ไดก้็จะไดไ้ปจา้งหาทิง้กบัเขา  
   ดงันัน้ขอความเห็นอกเห็นใจจากพ่อแม่พี่นอ้งจากบา้นเรา 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพี่อพิจารณา  
นายนวดล ป่าผึ้ง   ด้วยคณะผู้บริหารทั้งหมด ฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วน 
หัวหน้าสำนักปลัด  ตำบลเมืองพาน ซึ่งวันนี้ก็พร้อมใจกันมาเพ่ือที่จะมารับความคิดเห็นพ่อแม่พ่ี 

บ้านกาลึมของเรา สิ่งไหนที่ตัดสินใจได้ก็ตัดสินใจเลย เพราะฝ่ายสภาก็มา ฝ่าย
บริหารก็มา ฝ่ายปฏิบัติงานก็มา ดังนั้นจึงร่วมกันตัดสินใจได้ ก็จะให้คำม่ัน
สัญญาให้แก่พ่อแม่พ่ีน้อง เพราะคนทุกวันนี้ไม่สำคัญเท่าคำพูด สัจจะเป็นสิ่งที่
สำคัญ ในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตมาพบปะพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน ในเรื่องการ
นำเสนอทางตัวกระผมกับทีมงานจึงขออนุญาตรายงานไปก่อน เล่าเรื่องเราไป
ก่อนเมื่อจบเรียบร้อยแล้ว มีปัญหาอะไรค่อยสอบถาม เป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้กัน จุดประสงค์ของวันนี้ถ้าไม่ได้ที่ดินตรงนี้ก็ไม่รู้จะทิ้งตอนไหน มันไม่มีที่
ที่จะทิ้ง ที่ดินตรงอ่ืนมันติดป่าไม้ ติดอุทยาน หรือติดชุมชน ซึ่งที่ดินนั้นก็อยากได้
แต่ว่ามันผิดทางกฎหมาย สิ่งทีม่ันผิดกฎหมายเราก็ไม่ทำ สิ่งได้ไม่ถูกต้องพวก
เราก็ไม่ทำ พวกเรารับใช้พ่อแม่พ่ีน้องจริง แต่ไม่ขอทำเพราะมันผิด  ทุกท่าน
จะเมตตาสงสารตำบลเราหรือไม่ ให้ชาวบ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเราทุก
หมู่บ้านได้พึงพาอาศัยครับ เมื่อถึงขั้นนั้น เพ่ือในการเสียสละของหมู่บ้านเรา 
เมื่อมันเป็นไปได้ดี มีสิ่งใดที่จะเป็นการตอบแทน พ่อแม่พ่ีน้องชาวบ้านกาลึมเรา



 

กับการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของชาวบ้านเรา หากอันใดเป็นการชดเชยในการ
เสียสละอันยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านเรา ในการจัดทำงบประมาณเราก็จะจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านให้ได้มากกว่าหมู่บ้านอ่ืนครับ 
ทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้สามารถตัดสินใจได้ในการดำเนินการครั้งนี้  
 ภาพกราฟฟิก ในภาพ ผมได้นำเสนอพ้ืนที่บ่อขยะเก่าที่ได้ทำไป
เรียบร้อยแล้วที่เป็นบ่อขยะเก่าหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นหลังการเลิกใช้พื้น
ทีด่ินตรงนี้ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้หลังจากเราได้เลิกใช้พ้ืนที่นั้นแล้ว มันจะ
เป็นรูปลักษณะแบบนี้ครับ  สี่ภาพที่เราได้รายงานไป  ที่ตรงนี้พ่ีน้องชาวบ้านเรา
คงได้เห็นนะครับ ว่าที่ดินตรงนี้แต่ก่อนเป็นหลุมจากการขุดดินไปขาย และข้าง
ล้างก็เป็นหินไม่สามารถเพาะปลูกได้ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเราได้ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเป็นสภาพแบบนี้ที่เห็นในภาพ จากการที่เราได้ทิ้งขยะระยะเวลา 
ประมาณ 9 – 10 ปี เราแค่เอาแมคโครปรับเกลี่ยที่ดินตรงนี้นะครับ บางท่าน
ยังไม่ได้เห็นพื้นที่จริง  เราได้ถ่ายประมาณ 2-3 วันนะครับภาพนี้ ถ้าเราตกแต่ง
นำดินมาถมนำรถไถ่มาปรับปรุงที่ดินจะสามารถทำการเกษตรได้เหมือนเดิม    

ขออนุญาตนำผลสำเร็จมาให้พ่อแม่พ่ีน้องได้ดูก่อน ตอนนี้สามารถปลูก
มันสำปะลังมัน ได้เลย สภาพดินหนา 50 เซนติเมตร 
 ด้านของนายสมคิด ที่ดินก็จะเป็นแบบนี้ (ตามภาพกราฟฟิก) พ่ีน้องเรา
เห็นอยู่นะครับตรงทางที่ผ่านที่ของนายสมคิด เส้นวัดถ้ำจำปา พื้นที่จะอยู่ด้าน
ขวามือท่านที่จะใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ 1 ไร่ โดยประมาณ ที่ปัจจุบันเป็นหลุม 
เพราะได้ขายหิน ขายออกไปจึงเป็นหลุมไม่สามารถใช้ปลูกมันได้ เมื่อทำบ่อขยะ
เต็มแล้วกลบฝั่งจะได้ทำการเกษตรสามารถมาปลูกมันได้เหมือนเดิมนี้คือความ
ต้องการของนายสมคิดเจ้าของที่ เพราะฉะนั้นถึงว่านายสมคิดจะให้ทำบ่อขยะก็
ต้องให้พ่อแม่พ่ีน้องชาวบ้านกาลึมพิจารณา ว่าเห็นดีเห็นงามด้วยหรือไม่ นี้คือ
พ้ืนที่ของจริงเราจะทิ้งตรงนี้จากบ้านเราเส้นทางไปวัดถ้ำจำปา วิธีการ มันมีหลุม
อยู่แล้วเราจะแบ่งเป็น จำนวน 4 ล็อก สาเหตุที่ต้องแบ่งเป็น 4 ล็อก ก็เพราะ
จะได้กำจัดขยะได้ง่าย การจำจัดขยะโดยใช้วิธีการถม ตรงนี้คือที่รถลง แบ่งเป็น 
ล็อกที่  1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4  เมื่อล็อกที่ 1 เต็มแล้วเราก็ถมไว้ เมื่อขยะล็อกท่ี 1 
เต็ม ก็ย้ายไปล็อกที่ 2  เมื่อล็อกท่ี 2 เต็มแล้ว ก็ย้ายไปล็อกที่ 3 เป็นไปเรื่อยๆ
แบบนี้ ฉะนั้นการทิ้งขยะแบบเกลื่อนกลาด จะไม่ให้มีแบบบ่อขยะเก่า เราจะ
ปรับปรุงเพราะเรามีตัวอย่างแล้ว บ่อเดิมเราเอาสแลนด์มาล้อม  2 คืนหายไม่
เห็น โดนขโมย ตรงบริเวรรอบรั้วฝั่งถนน จะเป็นรั้วล้อมสังกะสีสูงประมาณ 2 
เมตรครึ่งจะยาวตามถนนไปจนสุดเขตแดน ปัจจุบันทำเป็นราวรั่วเป็นบางสวน
แล้ว ถ้าจะได้ทำบ่อขยะจริงก็จะทำให้มันแข็งแรงกว่านี้ และจะทำประตูปิดเปิด 
เมื่อถึงเวลารถมาเราถึงจะเปิดเทขยะทิ้ง เมื่อรถขยะออกมาเราก็ปิดล็อกเลย จะ



 

มีคนมาเก็บขยะหมดสิ้น นอกจากจะไปทำข้อตกลงกับเจ้าของบ่อก่อน การเก็บ
ขยะก็จะทำให้ขยะกระจัดกระจ่ายไปทั่ว ขยะของเราใส่รถบีบอัดมาทิ้งเป็นสัด
เป็นส่วน แนวรั่วของเราล้อมสังสีไปสุดทาง ขยะก็ไม่กระจัดกระจ่ายออกไปไหน 
แนวรั่วสองเมตรกว่าคนผ่านไปผ่านมไม่สามารถมองเห็น เพราะล้อมด้วยสังกะสี
และมีประตูเปิดปิดถาวร มีกุญแจล็อกบ่อขยะมิดชิด 
  ถ้าฝนตกเราจะทำอย่างไร  นี้คือคันคูดินล้อมไว้น้ำทางนอกจะไม่
สามารถเข้ามา มีได้เฉพาะน้ำฝนนะครับ 
 ถ้าน้ำฝนมันมากจะไม่แซ่ขยะรึอย่างไร ตามธรรมชาติน้ำฝนจะไม่เยอะ
เท่าไร เราจะให้รถมาดูดน้ำออก  
 ปัญหาด้านแมลง ตรงบ่อเก่า จะมีแมลงเป็นบางช่วง วิธีกำจัดแมลงเรา
มีทีมงานในการพ่นสารป้องกันและกำจัดแมลง หมายถึงหน่วยกู้ชีพมียาดับกลิ่น 
มียาฆ่าแมลง มีน้ำยามาพ่นตลอดเวลา ถ้ามีกลิ่นขึ้นมา มีแมลงขึ้นมาเขาจะมา
ดูแลเป็นพิเศษ ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ ก็หมายความว่าเราปล่อยภาระให้ชาวบ้าน 
ผู้อยู่ใกล้เคียงเป็นคนรับผิดชอบ เราต้องเอาใจใส่ในเรื่องนี้ เราจัดทีมไว้แล้วจัด
ทีมมาดูแลกลิ่น ดูแลแมลงวัน น้ำยาเครื่องพ่นเรามีหมดทุกอย่าง สมมุติถ้าให้ทำ
บ่อขยะ ถ้าทำไปมันไม่ดีไม่งามแบบที่กล่าวมา ขอยุติยกเลิกได้เลยปิดบ่อกลบให้
มันเหมือนเดิมให้มันอยู่ในสภาพเก่าแบบนี้ สิ่งที่ได้กล่าวมาหนึ่งละขอกราบขอ
ไหว้เพ่ือพ่อแม่พ่ีน้องทั้งหมดตำบลเมืองพาน อันที่สองให้โอกาสผู้ประสงค์สร้าง 
ท่านจะสร้างพัฒนาตำบล เพ่ือพ่อแม่พ่ีน้องตำบลเรา ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
สอบสวน ว่าไม่ถูกต้องตามหลักอนามัย ชาวบ้านเดือดร้อน สามารถจบได้เลย 
ดังนั้นขอโอกาส ให้ผู้ประสงค์ที่จะสร้าง ก็มีผลต่อบ้านเรา อันที่สาม ถ้ามัน
เป็นไปด้วยดี ตามงานที่เราพูดกันไว้ การกำจัดขยะเรียบร้อยดีที่สุดแล้ว เพื่อ
ดำเนินการชดเชย ในการเสียสละของหมู่บ้านของเรา โดยเป็นการจัดสรร
งบประมาณ ให้แก่หมู่บ้านจำนวนมาก กว่าหมู่บ้านอ่ืน ถ้าบ้านอื่นได้ประมาณ 
300,000 บ้านเราก็ต้องได้ประมาณ 400,000 ถ้าเดือดร้อนประกันใดก็
ขอให้มาแก้ไข ท้องที่ภายใน 24 ชั่วโมง เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการสัญญาแต่เป็น
การตอบแทนบุญคุณ ความเสียสละของพ่อแม่พ่ีน้องบ้านกาลึม บางคนอาจจะ
เดือดร้อนบางคนอาจจะไม่ได้เดือดร้อน สำหรับคนไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไร แต่
คนที่เดือดร้อนก็เดือดร้อนจริงๆไม่ว่าจะเป็น กลิ่น แมลงวัน มันจะเกิดขึ้น เราก็
เห็นความสำคัญคนที่เดือดร้อน สิ่งเบื้องต้นที่พวกเรา สามารถพัฒนาได้ การที่
ท่านนายกฯพูด ในพัฒนาหมู่บ้านเราโดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตก็เป็นไปได้ 
ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสร้างยาวไปถึงวัดถ้าจำปา นี่ก็คือสิ่งทีส่ามารถเกิดขึ้นได้ 
เพราะว่าน้ำประปาเราจากถ้ำจำปาได้แล้วเพราะ อบต.ได้อนุมัติงบประมาณไว้
แล้ว ขอกราบ ขอบคุณพ่อแม่พ่ีน้อง เป็นคำพูดที่มีสัตย์ ของผู้ที่มีหน้าที่ ตามที่



 

ทุกท่านได้ฟังมามีท่านไหนสงสัย ตรงไหนหรือเปล่า สามารถถามได้เลย แล้วเรา
จึงลงมติกัน ให้หรือไม่ให้ก็ตามแตพ่่อแม่พ่ีน้องชาวบ้านเราครับ ถามได้เลยครับ 
ข้อสงสัยประการไหน สามารถสอบถามได้เลย ถ้าไม่ถามก็แสดงความคิดเห็นได้ 
ถามได้เลยครับขอให้ถามได้เลยท่านนายกจะได้ตอบ ประธานสภาก็จะได้ 

นายประทวน  ครับผมก็อยากถามว่า สิ่งที่พูดไปแล้วก็ขอให้พูดจริงทำจริง เพราะว่า
มันเป็นเส้นทางผ่าน ถ้าทำดีนไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ผมก็ขอสนับสนุน  หากว่าเป็น 
หน้ารังเกยีจ ชาวบ้านก็จะรับเต็มๆ ผมเลยขอเสนอ ขอให้ลั่น พูดจริงทำจริง 
และ แต่เราก็เห็นใจอยู่ ถนนเส้นนี้คนสัญจรไปมา ตลอด พระออกมาบิณฑบาต 
ผมขอเน้นพูดจริงทำจริง 

นายนวดล ป่าผึ้ง  อบต.จะล้อมสังกะสีไว้ก่อนเลย ให้ช่างมาเขียนแบบ ตีสังกะสีล้อมรอบ 
หัวหน้าสำนักปลัด ไว้ก่อนเลยครับพ่ีน้องครับมีใครจะถามหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็จะเป็นการลงมติ ใน

การประชุมในวันนี้ ต่อจากนี้จะได้เสนอพ่อแม่พ่ีน้อง อยู่สองประเด็น ว่าใครจะ
เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย โดยการยกมือ  

  ต่อไปจะเป็นขั้นตอนลงมติ ผมจะถามคำถามแรก ผมขออนุญาต ใน
การประชุมในวันนี้ ที่ทางอบตเมืองพาน ได้ออกมาประชาคมหมู่บ้าน เพื่อขอใช้
ที่ดิน เพื่อสร้างบ่อกำกัดขยะ ทีดิ่นของนายสมคิด ผู้ใดที่เห็นชอบว่า ให้อบต
เมืองพานสามารถดำเนินการได้ ยกมือครบั   

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ 
 คำถามที่ สอง การก่อสร้างบ่อกำกัดขยะ ที่ดินของนายสมคิด ผู้ใดไมเ่ห็นชอบว่า 

ให้อบตเมืองพานสามารถดำเนินการทำบ่อกำจัดขยะ ยกมือครับ 
มติที่ประชุม  - ไม่มี  
  สรุป ไม่มีผู้ใดคัดค้านแม้แต่รายเดียว 
    ขอบคุณน้ำใจพ่อแม่ชาวบ้านกาลึมลูกหลานได้ประจักษ์แล้วในวันนี้นายหนู
คล้าย เกรงชัย    กราบสวัสดีพ่อแม่พ่ีน้องชาวบ้านกาลีม มาวันนี้มาขอมากราบพ่อแม่พ่ี  
   ประธานสภา   น้องชาวบ้านเราจริง มาขอทิ้งขยะในพ้ืนที่บ้านกาลึมของเรา ตอนผมเดินเข้ามา 
    ก็ได้ยินว่า บ้านหนองกบนาแมน บ้านติ้วไม่มีที่ทิ้งกันรึครับ ผมก็ตอบว่าไม่มี มัน 
    มีแต่ท่ีภูพระบาทเขา เขาก็ไม่ให้ ผมเลยอยากขอบ้านเรานี้หล่ะตรงจะเป็นหน้า 
    เป็นตาตำบลเรา ช่วยเหลือตำบลเราทุกคน สำหรับผมกะเห็นตรงนี้ละเหมาะ 
    ที่สุดแล้ว ชาวบ้านก็พร้อมหน้าพร้อมตา ผมขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พ่ีน้อง 
    ผมในนามคณะผู้บริหารฝ่ายสภา เป็นคำม่ันสัญญาว่าจะให้ ในด้านงบประมาณ 
    ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับของท่านนิยม มหาพรหม สำหรับบ้านอื่น สมมุติ 
    ว่าได้ 200,000 บาท ผมก็จะให้ 250,000 ถึง 300,000 บาท ตามที่คุณ 
    คุณพ่อที่ออกมาพูด ให้พูดจริงทำจริง ท่านนายกเอกพล ศรีทอง นายกองค์การ 
    บริหารส่วนตำบลเมืองพาน ท่านเป็นนายกท่ีเข้ามาเพ่ือพัฒนาบ้านเราอยู่แล้ว  





 

รายงานการสรุปการประชาคมหมู่บ้านกาลึม หมู่ 5 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธาน ี
เร่ือง การขออนุญาตก่อสร้างบ่อกำจัดขยะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม  

ชาวบ้านกาลึมและชาวบ้านอื่นที่มีที่ดินใกล้เคียงบ่อขยะ จำนวน 62 คน 
 
มติที่ประชุมประชาคม 
 เห็นชอบการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ อบต.เมืองพาน จำนวน 62 เสียง 
 
ผลที่ได้จากการประชุมประชาคม 

1. ชาวบ้านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ อบต.เมืองพาน 
2. ชาวบ้านอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะภายในเขตบ้านกาลึม หมู่ 5 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ  

จ.อุดรธานี 
3. ชาวบ้านมีข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เกี่ยวกับมาตรฐานการก่อสร้างบ่อกำจัดขยะ

ในเขตหมู่บ้าน เพ่ือป้องกันปัญหากลิ่นเหม็น และปัญหาแมลงวัน และโรคที่อาจเกดิจากบ่อขยะ ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รปูภาพการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
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